

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 3020
Ngày: 8/8

ĐẾN

Chuyển:

BÁO CÁO

tổng hợp tình hình báo chí tháng 7/2017

I. NHUNG VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ ĐẮK LẮK ĐƯỢC BÁO
CHÍ PHAN ANH

1. Thời sự-chính trị

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí của địa phương, Trung ương và báo ngành đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát các định hướng tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 6, chủ động đưa nhiều tin, bài, hình ảnh thông tin các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Báo, Đài tiếp tục tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 khóa XII; kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Liên quan đến Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ Tư, khóa IX diễn ra từ ngày 11-13/7, Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh, Công TTĐT, Báo Tài nguyên và Môi trường, VTC news... phản ánh các thông tin liên quan như: Phiên khai mạc, diễn biến, bế mạc Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số nghị quyết liên quan kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tới.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, báo ngành có nhiều tin, bài phản ánh đậm nét cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ như: Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ; Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; Lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; công tác chăm lo cho các gia đình người có công với cách mạng... Đồng thời, phản ánh những

gương điển hình vươn lên vượt khó của các thương binh, bệnh binh trong phát triển kinh tế, gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo...

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2017), các cơ quan báo chí đưa tin lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các báo, đài có nhiều bài viết khẳng định vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thời gian qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các tỉnh Tây Nguyên.

Trang thông tin điện tử ANTV ngày 18/7 có bài: Cảnh giác với tà đạo "Tin lành đấng Christ" phản ánh: Tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, khi mọi người đang yên ổn chăm lo làm ăn, sinh hoạt đạo Tin lành thuần túy, thì ngược lại, vẫn có đối tượng do nhẹ dạ cả tin mắc mưu nghe lời xúi giục của các đối tượng phản động FULRO lưu vong đi theo thứ tà đạo "Tin lành đấng Christ".

Các cơ quan báo chí đưa nhiều tin bài tuyên truyền phản ánh các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới đại hội đoàn các cấp; Ngày Dân số thế giới 11/7; Ngày truyền thống Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam 15/7; Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2017); Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017"; Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thành lập ASEAN". Bên cạnh đó các cơ quan báo chí cũng thông tin về các hoạt động của các bộ, ban, ngành Trung ương diễn ra trên địa bàn tỉnh.

2. Kinh tế - xã hội

Trong tháng, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, báo ngành đóng trên địa bàn đã tập trung phản ánh tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh như: tiến độ gieo trồng vụ hè thu năm 2017 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh; phản ánh khó khăn và kiến nghị một số giải pháp gỡ khó cho tái canh cà phê; công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc; những khó khăn trong việc chế biến nông sản sau thu hoạch; người chăn nuôi cần thận trọng trong việc tái đàn khi giá heo đang nhích lên từng ngày; những khó khăn, thách thức trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo bà con nông dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi và các biện pháp chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm... Đáng chú ý, báo chí cảnh báo tình trạng một số mặt hàng nông sản như hồ tiêu, chanh dây, khoai lang, nhưng nai... khi mới đưa vào sản xuất, chăn nuôi thì giá cả cao mang lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên khi đưa vào sản xuất, chăn nuôi một cách ồ ạt làm "vỡ quy hoạch" dẫn đến dịch bệnh tràn lan và rớt giá. Từ đó điệp khúc "trồng - chặt", chặt - trồng" khiến bà con nông dân lao đao. *Báo Đắk Lắk* có bài viết *Một bản báo cáo... lạ lùng!* Phản ánh ngày 04/7, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Lắk có báo cáo gửi UBND huyện và các đơn vị liên quan về tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại hộ ông Q, xã Đắk Nuê, nêu rõ: Trạm và Phòng NN-PTNT thực hiện tiêu hủy toàn

bộ 1.800 con vịt của hộ ông Q. Tuy nhiên, ông Q cho rằng trên thực tế không có chuyện đàn vịt này bị tiêu hủy.

Các cơ quan báo chí tiếp tục dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền, phản ánh về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện Chương trình ở các địa phương trong tỉnh.

Các Báo Đắk Lắk, Tin tức, Tuổi trẻ, Dân trí... phản ánh: Thời gian qua dư luận xôn xao trước thông tin trên mạng xã hội về một số vụ bắt cóc trẻ em diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua xác minh thì những thông tin đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Do đó, để tránh nạn tin giả, tình trạng “làm báo tự phát” trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa những thông tin được đăng tải; xử lý kịp thời và nghiêm khắc, đủ tính răn đe với những người đăng tải thông tin sai trái lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, bản thân những người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng, cần cân nhắc thật kỹ trước khi chia sẻ một thông tin nào đó bởi những thông tin sai sự thật trên mạng “ảo” có thể gây ra những hậu quả “thật” khôn lường!

Liên quan đến lĩnh vực giao thông, Báo Dân Việt phản ánh tại Đắk Lắk, năm 2016 có 28 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông, làm chết 19 người, còn mới 5 tháng đầu năm 2017 đã có 18 người chết vì loại xe này. *Các báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh, Nhân dân, Tin tức...* phản ánh: đường liên xã đoạn từ km 68, quốc lộ 26 đến xã vùng 3 Cư Prông, huyện Ea Kar; trục đường chính nối từ xã vùng sâu Vụ Bản với các xã Ea Kly, Ea Kuăng đến trung tâm huyện Krông Pắc; tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột; các tuyến đường liên xã nối từ xã Ea Tân với trung tâm huyện Krông Năng và Ea Toh - Ea Hồ; Cầu treo buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đi lại, sản xuất của người dân. *Báo Giao thông* có bài viết phản ánh việc thi công trên tuyến đường Y Wang, TP. Buôn Ma Thuột gây mất ATGT và bụi bặm gây ô nhiễm môi trường và phản ánh tại đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột tuy chưa thông xe tại nhiều vị trí mặt đường đã bị bong tróc, xuất hiện vết nứt kéo dài, vết nứt chân chim từng mảng lớn, chắp vá; *Báo điện tử Ngày mới 27/7* phản ánh xe khách mang BKS 47B 0845 hiện không đúng với thiết kế, không bảo đảm an toàn nhưng vẫn được Trung tâm Đăng kiểm 47-05D đăng kiểm ngày 17/6/2017; *Báo Đắk Lắk* có bài viết *Thi công hơn 3 km đường gần 7 năm chưa xong!* phản ánh: Gần 7 năm qua, công trình đường vào thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông có chiều dài 3,5km nhưng mới chỉ hoàn thành 80% khối lượng...

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, Báo Đắk Lắk có bài viết phản ánh việc xả rác thải bừa bãi tại các chợ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và việc ô nhiễm xăng dầu, khoáng chất tại các giếng nước ở buôn Jù, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột được phát hiện đã gần 1 năm qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân; *Báo Môi trường và Cuộc sống* có các bài viết phản ánh Nhà máy thép Đông Nam Á và nhà máy phân bón Hồng Lam thuộc KCN

Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột phát thải gây ô nhiễm môi trường; *Báo Bnews* phản ánh người dân thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana đang phải sống chung với ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn do nhiều cơ sở xây dựng nông sản trên địa bàn gây ra; *Báo Công lý và Xã hội* 24/7 phản ánh việc tuy chưa được cấp phép xây dựng nhưng những lò than được xây dựng trái phép tại thôn 2, xã Ea Riêng, huyện M'Đrăk đã đi vào hoạt động mấy tháng nay;

Phản ánh công tác thuế, tài chính và hoạt động ngân hàng, các báo, đài tập trung phản ánh về công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, một số điểm sáng trong việc thu ngân sách, một số chỉ tiêu thu ngân sách chưa đạt, việc Ngân hàng Nhà nước giảm một loạt các lãi suất điều hành. *Báo Đắk Lắk* phản ánh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đang rất chậm, đến nay mới chỉ giải ngân đạt gần 27%; *Báo Tài nguyên và Môi trường* phản ánh trong 5 năm từ 2012 đến 2016 chỉ thu thuế được gần 900.000 m³ cát, bằng 2/3 số lượng cát được khai thác trong một năm. Số thu này chỉ bằng 1/3 công suất được cấp phép. Như vậy, mỗi năm Đắk Lắk thất thu thuế tài nguyên khoảng 1 triệu m³ cát.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, *Báo Đắk Lắk*, *Đài PT&TH tỉnh*, *Công TTĐT* đưa nhiều tin, bài phản ánh tình hình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục sức khỏe nhân dân, cảnh báo việc lây nhiễm cúm từ gia cầm sang người; việc phát hiện sớm bệnh ung thư vòm họng; công tác phòng, chống bệnh viêm não vi rút; bệnh đường hô hấp ở trẻ; việc phòng bệnh viêm kết mạc cấp; việc phòng tránh uốn ván sơ sinh... Phản ánh về dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, các báo, đài đưa tin tính đến giữa tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 770 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm gần 53% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù số người mắc sốt xuất huyết của tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện nhiều ổ dịch mới, một số địa phương có số người mắc tăng cao đột biến. Về công tác đấu thầu thuốc, *Báo Đắk Lắk* phản ánh: Năm 2017, việc đấu thầu thuốc của tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên thời gian lập kế hoạch cũng như thời gian lựa chọn nhà thầu còn kéo dài, 4/5 gói thầu phải gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm cung cấp thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, các cơ quan báo chí đưa tin Bộ giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 của Đắk Lắk; các báo cũng khuyến cáo thí sinh trong việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017. *Báo Đắk Lắk*, *Dân trí*, *Người Lao động* đưa tin trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Trường chuyên Nguyễn Du, TP. Buôn Ma Thuột có 2 em học sinh là thủ khoa. Một số tin bài khác được *Báo*, *Đài PT&TH tỉnh*, *Công TTĐT* phản ánh: Việc sáp nhập 14 Trung tâm Giáo dục công lập cấp huyện; TP. Buôn Ma Thuột xử lý 48 trường hợp vi phạm các quy định dạy thêm học thêm; việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học hệ công lập; Gặp mặt, tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc.... *Báo Tiền phong*, *Việt Nam mới*, *Zing news*, *Lao động*... phản ánh Điểm trường THCS tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông được đầu

tư xây dựng gần 4 tỷ đồng nhưng suốt niên khóa vừa rồi không đón được học sinh vào học.

Phản ánh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí tiếp tục dành thời lượng tin, bài phản ánh các hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân chăm lo cho các gia đình chính sách, đặc biệt là các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần tạo điều kiện để các đối tượng được chăm sóc vươn lên trong cuộc sống, đồng thời, tạo sức lan tỏa trách nhiệm trong cộng đồng.

Báo Lao động có bài viết Làng “siêu đẽ” giữa Tây Nguyên đại ngàn phản ánh: Xã Cư Pui, huyện Krông Bông ngoài đường đến đâu cũng nhìn thấy trẻ con. Xã có 6 thôn đặc biệt khó khăn, thôn nào cũng tranh nhau danh hiệu “siêu đẽ”. Nghèo nên đẽ nhiều, đẽ nhiều nên nghèo. Chính quyền địa phương lực bất tòng tâm không biết làm cách gì để dân... thôi đẽ.

Báo Đắk Lắk phản ánh người dân thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana có đất thuộc diện giải tỏa để xây dựng công trình đường Nguyễn Chí Thanh kéo dài vô cùng bức xúc vì thông báo của các cơ quan chức năng về việc giải phóng mặt bằng hai bên lề đường với diện tích lớn mà không có phương án đền bù; việc triển khai hỗ trợ về vật chất cho những hộ bị thiệt hại bởi thiên tai trong năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Ana có nhiều vấn đề bất cập khiến dư luận không đồng tình.

Báo Đắk Lắk, Công TTĐT, Nhân dân, VTV news... Cảnh báo một số đối tượng tự xưng là cán bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh gọi điện thoại cho những ứng viên trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình cấp phép việc làm tại Hàn Quốc (EPS) thông báo là đã trúng tuyển nhưng hồ sơ bị sai sót và đề nghị họ chuẩn bị tiền để gặp “cán bộ” để giúp đỡ.

3. Văn hóa, văn nghệ, thể thao

Báo, đài tiếp tục thông tin, phản ánh các hoạt động thể dục, thể thao của các địa phương trong tỉnh. *Báo Đắk Lắk* đưa tin: 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã triệu tập hơn 200 lượt vận động viên tham gia nhiều giải đấu cấp quốc gia, qua đó đoạt 27 huy chương các loại. *Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh, Báo Tin tức* đưa tin về Giải Vô địch Karatedo cúp các câu lạc bộ mạnh quốc gia, lần thứ XVII năm 2017 diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột; thông tin về loạt trận cuối của Giải hạng Nhất quốc gia.

Đài PT&TH tỉnh, Công TTĐT, các Báo Đắk Lắk, Thanh niên, Dân trí, Công an TP. Đà Nẵng... đưa tin từ tháng 7/2017, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan và các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức thường kỳ 2 đêm biểu diễn văn hóa Cồng chiêng/tháng tại Biệt Điện Bảo Đại, TP. Buôn Ma Thuột để phục vụ công chúng, đặc biệt là khách du lịch. Bên cạnh đó các báo còn nêu ra một số vấn đề về việc tổ chức biểu diễn cồng chiêng như vậy liệu có còn giữ được tính đa nghĩa, nguyên dạng đặc trưng của nó nữa hay

không? Hoạt động biểu diễn này được khai thác, phát huy như thế nào để không trùng lặp và nhàm chán?

Báo Đắk Lắk đưa tin ngày 23/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Bến vượt sông Sêrêpôk ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

4. Nội chính, pháp luật

Báo điện tử Ngày mới ngày 04/7 có bài viết: *Vụ lái xe bị đánh gãy sống mũi ở xã Ea Kiết (huyện Cư M'gar): Lộ 2 bệnh án khác nhau* phản ánh: anh Lê Văn Hồng, ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lái xe khách vào xã Ea Kiết thì bị Võ Bá Việt lái xe khách mang BKS 47B-0845 lái xe chặn ngang đường, cùng nhiều người khác chặn đánh anh Hồng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi 2 lần xin sao chụp lại bệnh án gốc thì phát hiện ra 2 bệnh án khác nhau, có dấu hiệu rút bớt thương tích, nhằm giảm nhẹ tội. Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên liên hệ làm việc với Trưởng Công an huyện Cư M'gar, đã đăng kí qua Công an tỉnh và Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp, nhưng Trưởng Công an huyện tuyên bố: “Có thể nhà báo vẫn không làm việc”.

Tiếp tục phản ánh công tác bảo vệ rừng và tình trạng xâm phạm tài nguyên rừng, *Báo Đắk Lắk* đưa tin: Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 709 vụ vi phạm lâm luật, tăng 57 vụ (8,7%) so với cùng kỳ năm 2016; *Báo Bnews (Bản tin kinh tế, TTXVN)* phản ánh, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thu hồi, đình chỉ hoạt động 44 cơ sở chế biến gỗ ở gần rừng, trong rừng, hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật; *Báo Người lao động, Gia đình và Pháp luật* phản ánh báo chí khá dễ dàng phát hiện những khu rừng bị “lâm tặc” tàn phá trên địa bàn xã Cư Yang, huyện Ea Kar, nhưng đơn vị quản lí lại có vẻ “khó khăn”, thậm chí “không phát hiện được” khi “tự kiểm tra”; *Báo Đắk Lắk, Người đưa tin* phản ánh tại tiểu khu 1197 xã Cư D'răm huyện Krông Bông, lâm tặc ngang nhiên đốn hạ, tập kết gỗ lậu trong rừng; *Báo Tin tức* phản ánh tình trạng phá rừng tại tiểu khu 267 thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp. *Báo điện tử Ngày mới* ngày 25/7 có bài viết “*Lâm tặc*” phá rừng, cơ quan chức năng không dám đụng đến! phản ánh: Lâm tặc khai thác, vận chuyển ngay cạnh trạm bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Buôn Ja Wằm, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, ngăn chặn. Thậm chí, một người dân dẫn đoàn phóng viên vào rừng, xác minh thông tin về tranh chấp đất rừng với Công ty này, còn bị “lâm tặc” hành hung. Khi trao đổi với phóng viên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wằm cho rằng: “Với đối tượng này, bắt vào, thả ra rất nhiều lần, mỗi lần bị bắt, vợ hắt lại giở trò tụt quần, cởi áo, nên không ai dám đụng vào...”. Liên quan đến bài báo “*Lâm tặc*” phá rừng, cơ quan chức năng không dám đụng đến!, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 544/STTTT-TTBCXB, ngày 27/7/2017 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị có báo cáo phản hồi nội dung bài báo nêu trên gửi Sở Thông tin và Truyền thông và cử người

phát ngôn của đơn vị tham dự họp báo định kỳ tháng 7 do UBND tỉnh tổ chức (ngày 04/8/2017).

Phản ánh việc CSGT kiểm tra chớp nhoáng trên Quốc lộ 14, *Báo Pháp Luật TP.HCM* có các bài viết phản ánh trên Quốc lộ 14, trong đó có đoạn qua Đắc Lắc, các CSGT tuần tra lập chốt trên tuyến đường này có quy trình kiểm tra xe tải, xe khách “chớp nhoáng” diễn ra trong mấy giây rồi “đường ai nấy đi”. Lãnh đạo Công an các tỉnh có liên quan cho biết đã cho kiểm tra và phản hồi thông tin với báo chí.

Liên quan đến thông tin 2 cán bộ công an ở Đắc Lắc đánh bài ăn tiền, các báo *Zing news, Pháp luật Việt Nam, Doanh nghiệp Việt Nam, Dân trí 28/7...* phản ánh: Trên mạng xã hội vừa đăng tải clip quay lại cảnh một nhóm người đang đánh bài được cho là tại nhà một cán bộ Công an tỉnh, có nhiều con bạc là cán bộ, chiến sĩ công an và nêu rõ có một cán bộ tên là Q (Phòng 67, Công an tỉnh) và cán bộ tên T.A (Cảnh sát PCCC Đắc Lắc). Lãnh đạo Công an tỉnh và Cảnh sát PCCC cho biết hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

Về vụ việc doanh nghiệp chặn suối để nuôi cá tầm tại huyện Krông Bông, các báo *Tin tức, Đời sống và Pháp luật, Lao động, Dân trí, Tài nguyên và Môi trường...* thông tin UBND huyện Krông Bông cho biết đã ký quyết định kỷ luật 2 cán bộ xã Yang Mao là ông Y Draï Mdrang - Chủ tịch UBND xã và ông Trần Mậu Quyết - Bí thư Đảng ủy xã với hình thức khiển trách, do đã buông lỏng quản lý để doanh nghiệp chặn suối nuôi cá tầm.

Báo Đắc Lắc, Tiền phong, Dân trí, Zing news, Đại đoàn kết, Báo điện tử VTV, Tài nguyên và Môi trường... Phản ánh: Ngày 10/7, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho phân bón của ông Trần Văn Thiện, xã Hoà Khánh, TP. Buôn Ma Thuột phát hiện gần 7.000 bao phân (loại 25 kg) đã hết hạn sử dụng hơn 2 năm chứa trong kho và chờ tiêu thụ.

Báo Gia đình và Pháp luật có bài viết *Cán bộ xã “mắc sai lầm”, huyện cấp nhậm sổ đỏ?* phản ánh: Khi đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, ông Y Rin xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn vô cùng bất ngờ khi được thông báo, mảnh đất mà ông khai hoang và canh tác gần 20 năm qua đã được cấp sổ đỏ cho người khác và đã được bán đi. Trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra sự việc trên hiện đang được cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra.

Báo Người Lao động phản án đơn anh Đoàn Minh Anh Dũng và em gái Đoàn Thị Phương Uyên (cùng ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng về tổn thất tinh thần và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm vì liên quan đến việc UBND TP. Buôn Ma Thuột ủy quyền cho Phòng Tài nguyên và Môi trường dính chính trong sổ đỏ không đúng nội dung, trình tự thủ tục pháp luật quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.

Các báo *Tiền phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tài nguyên và Môi trường* đưa tin TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thụt (trú tại thôn

12, xã Cư Yang, huyện Ea Kar) 1 năm tù về tội vi phạm về phương tiện giao thông đường bộ. Bị cáo Thụt là người làm đơn tố cáo, khiến bà Trương Thị Hoa - Phó chánh án TAND huyện Ea Kar bị VKSND Tối cao đề nghị truy tố về tội danh "Nhận hối lộ".

Báo Infonet đưa tin rạng sáng ngày 25/7, lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh đã bắt quả tang 5 vụ khai thác cát trái phép trên sông Krông Ana, đoạn qua xã Đăk Liêng, huyện Lắk.

Báo Nông nghiệp Việt Nam, Công an TP. Đà Nẵng đưa tin: Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh liên tục có các số máy mang đầu số xxx19001166 gọi điện vào thuê bao của VNPT Đăk Lắk để thông báo nợ cước của khách hàng, những cuộc gọi này đều mang tính chất lừa đảo.

Báo Công An TP.HCM ngày 24/7 có bài viết: *Thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại công ty cao su Đăk Lắk: Ai chịu trách nhiệm?* phản ánh: Ngày 14/7, khi phóng viên đặt câu hỏi, những khoản lỗ trước kia (khoảng 300 tỷ đồng) của Dakruco đã được xử lý, thu hồi ra sao? nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Chủ tịch HĐQT Công ty Cao su Đăk Lắk. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người chịu trách nhiệm việc để hàng trăm tỷ đồng tiền nhà nước tại Dakruco thất thoát khó thu hồi?

Báo Lao động, Pháp Luật TP.HCM, Zing news đưa tin: Khuya 24/7, lực lượng chức năng ập vào một kho cà phê tại xã Cư Pô, huyện Krông Búk phát hiện 43 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng 2 ô tô và 5 xe máy các loại.

II. NHẬN XÉT CHUNG

1. Kết quả hoạt động báo chí trong tháng

Trong tháng 7/2017, hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và báo ngành đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, hoạt động đúng quy định của pháp luật về báo chí, thực hiện nghiêm túc định hướng tuyên truyền của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí. Kịp thời phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tỉnh, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đặc biệt phản ánh đậm nét cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; Thông tin về Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ Tư, khóa IX, các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước trong tháng. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết phản ánh liên quan đến công tác bảo vệ và khai thác tài nguyên, công tác nội chính... Qua đó đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nắm và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin phản ánh về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác thuế, tài chính, y tế, giáo dục, lĩnh vực ngân hàng, giao thông, môi trường. Trước những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí cũng đã chủ động cảnh báo người dân chọn lọc thông tin đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý những người tung các tin thất thiệt.

2. Một số vấn đề cần lưu ý

Đề nghị các cơ quan báo chí của địa phương, bên cạnh việc phản ánh kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục ưu tiên xác định các tuyến bài phản ánh những khó khăn, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; cải cách hành chính ở cơ sở, từ đó thêm một kênh thông tin, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời thấy được những khó khăn, bất cập để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành bên cạnh phản ánh những thông tin tiêu cực để giúp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết, cần cân đối việc phản ánh các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

III. ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2017

1. Tuyên truyền kỷ niệm: 129 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2017); 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017).

2. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền một số kết quả quan trọng tại kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX, đặc biệt là Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh khóa IX về phát triển và phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

5. Tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

6. Tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI (ngày 7-8/8/2017).

7. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (08/8/1967 - 08/8/2017) diễn ra trên địa bàn tỉnh.

8. Tiếp tục tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam theo Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

9. Tuyên truyền công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành Giáo dục cho năm học mới 2017-2018.

10. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết; công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và tuyên truyền về biển đảo.

11. Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân nắm được các thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác. / *ttcc*

Nơi nhận: *ttcc*

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- T26 Đà Nẵng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Lưu VT, phòng TTBCXB.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Cảnh